



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๓๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงร่างองค์กรและรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ จะรับการประเมินโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ซึ่งโรงเรียนจะต้องเตรียมการในการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรและรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลคุณภาพฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมลือทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุข	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ร่วมวางแผนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การจัดทำรายงาน วิธีการ และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒. สนับสนุน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

นางกัณฑ์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดประชุม วางแผน การเขียนรายงาน ในหมวดที่ได้รับผิดชอบ โดยให้มีความสัมพันธ์กัน ทั้ง ๗ หมวด
๒. กำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน ให้ทันตามกำหนดเวลา
๓. สนับสนุน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการจัดทำเอกสาร

โครงสร้างองค์กร (Organizational Profile)

นางกัณฑ์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายภูวดล สำลี	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทรมณี	ครู	กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ โอริส	ครู	กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นางสาวณูดา แก้วพานิชย์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวอาทิตยา นาคกลิ่น	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หมวด ๑ การนำองค์กร (Leadership)

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	กรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทรมณี	ครู	กรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการ
นายพีระศิลป์ เอกฐิน	ครู	กรรมการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ สายันต์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวน้ำฝน เลี้ยงชั่งทอง	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หมวด ๒ กลยุทธ์ (Strategy)

ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ

นางพรรณณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางกัณฑ์ฤทัย พึ่งสมศักดิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายรณกร ไช้เนาค	ครู	กรรมการ
นางสาวสุวรรณา สุดปรีก	ครู	กรรมการ
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ	ครู	กรรมการ
นางสาวกัลย์พัทธ์ เสรีชัย	ครู	กรรมการ
นายศิวกร กริ่งไกร	ครู	กรรมการ
นายทรงศนันท์ อุดมฤทธิ	ครู	กรรมการ
นางสาวยุวดี สุภาเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายวีรวัฒน์ ลงผิว	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ กัณนิดา	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวพัชฌมณธ์ ทิพย์สง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวลักขณา ภาคโภาคี	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หมวด ๓ นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder)

นายเกษม เมลือทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางปาริชาติ ยมวรรณ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางอารีวรรณ แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายฉัตรดาว ฉันทะ	ครู	กรรมการ
นางสาวพิชามญช์ กุศล	ครู	กรรมการ
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑาทิพ ดิละม้าย	ครู	กรรมการ
นางสาวปริยารัตน์ สนิทไชย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวปริยาภัทร ดีสวัสดิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge)

นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู	รองประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์ อุดร	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางกัญญาชัญญ์ เหมือนเตย	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

นางชญาภา คำแหงฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู	กรรมการ
นางสาวอริยา กันทะวงศ์	ครู	กรรมการ
นายปราน์รณ กาญจนากร	ครู	กรรมการ
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง	ครู	กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาสา	ครู	กรรมการ
นายเทอดศักดิ์ เปาลีวัฒน์	ครู	กรรมการ
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวภริตา โอซารส	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวนปภา ไต้เป็นสุข	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายคงศักดิ์ บุญวิจิตร	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวพัชญาดา เกิดแก้ว	ลูกจ้างชั่วคราว	กรรมการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หมวด ๕ บุคลากร (Workforce)

นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางณัฏฐพร ฮีมวาท์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางจิตรสมา สมงาม	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครู	กรรมการ
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู	กรรมการ
นางสาวศิริินภา มุลาสินน์	ครู	กรรมการ
นางสาวอุมาพร ขาวแขก	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร	ครู	กรรมการ
นางสาวกัณฑิชา สหนนท์ชัยกุล	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายพิชานนท์ เน่าเพ็ชร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายธรรมนุญ ระวังใน	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ	ครูธุรการ	กรรมการ
นางสาววิชญาพร อุ่ณมี	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หมวด ๖ การปฏิบัติการ (Operation)

นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นางสาวมณฑนา สถิติวิบูลย์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู	กรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	กรรมการ

นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์	ครู	กรรมการ
นายสมพร อมรเวช	ครู	กรรมการ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู	กรรมการ
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล	ครู	กรรมการ
นายวันเฉลิม อุลิต	ครู	กรรมการ
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังข์ศุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายภูวดล สำลี	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หมวด ๗ ผลลัพธ์ (Results)

นางสุกัลยา เสือจำศิลป์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางจิตริย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจิตาภา จุหว่า	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู	กรรมการ
นายเศรษฐ์ลักษณณ์ สุขสงวน	ครู	กรรมการ
นางสาวณัฐพร ภูวงษ์	ครู	กรรมการ
จำสิบเอกธนพล สูงกลาง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวญดา แก้วพานิชย์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางวรรณวรงค์ ทนงสุทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่
๑. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ในหมวดที่ตนรับผิดชอบ
 ๒. จัดประชุม ระดมความคิด เพื่อตอบคำถาม ด้วยการอธิบาย บรรยาย เป็นความเรียงให้ครบถ้วน ทุกประเด็น
 ๓. พิมพ์ข้อมูล แล้วบันทึกลงในแผ่นซีดี โดยใช้ตัวอักษร SarabunPSK 16 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งฝ่ายรวบรวมเอกสาร
 ๔. เก็บรวบรวม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการทำงาน พร้อมจัดวาง นำเสนอในวันรับการประเมิน
 ๕. จัดเตรียมบุคคล เพื่อนำเสนอ หรือตอบคำถาม หมวดละ ๕-๖ คน

ฝ่ายรวบรวมเอกสารจัดทำรูปเล่มและการนำเสนอรายงาน

นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางชญาภา คำแหงฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายภูวดล สำลี	ครู	กรรมการ

นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู	กรรมการ
นายพีระศิลป์ เอกธิน	ครู	กรรมการ
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม	ครู	กรรมการ
นางสาวอาทิตย์ญา นาคกลิ่น	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง	ครู	กรรมการ
นางสาวนัฐฐาภรณ์ ไหญ่ยอด	ครู	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู	กรรมการ
นางสาววิชญาพร อุณมี	ครู	กรรมการ
นางสาวสมภาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่
๑. รวบรวมข้อมูล จากผู้รับผิดชอบหมวดต่าง ๆ
 ๒. จัดทำเอกสาร เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๕ ชุด
 ๓. จัดทำ Presentation การนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน และทางราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”